

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ(วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

2. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการ						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงรูปแบบต่าง ๆ <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรที่เป็น Interdisciplinary และ Transdisciplinary - พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และผู้เรียนยุคใหม่แบบออนไลน์ - สร้างทางเลือกที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้และการเข้าถึงปริญญา (หลักสูตรพรีเมียม) เช่น หลักสูตรแบบ Dual Degree สองปริญญา ปริญญาโทควบเอก หรือปริญญาตรีควบโท หลักสูตรความร่วมมือกับต่างประเทศแบบ 2+2 และ 3+1 เป็นต้น - ยกระดับหลักสูตรที่มีศักยภาพสูงให้ได้รับการยอมรับและรับรองในระดับนานาชาติ (International Accreditation) 	1,000,000	[1]	[2]	[3]	[4]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการกำกับมาตรฐานหลักสูตรและบริหารจัดการหลักสูตรตามนโยบายมหาวิทยาลัย	500,000	[5]	[6]	[7]	[8]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

<p>3. โครงการส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรร่วมสถานประกอบการตามแนวทาง Cooperative Work Integrated Education (CWIE)</p>	<p>500,000</p>	<p>โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต 2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต 3. เพื่อประเมินและสร้างความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติที่ดีของนิสิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต 5. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์กับองค์กรและหน่วยงานที่นิสิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากกระบวนการฝึกและปฏิบัติภารกิจจริงของนิสิต ผลการดำเนินงาน 1. เกิดการสร้างเครือข่ายขององค์กร 2. เกิดความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์กับองค์กรและหน่วยงานที่นิสิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [9]</p>	<p>1 มี.ค 67-1มี.ย. 67 [10]</p>	<p>143,000.00 [11]</p>	<p>วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา [12]</p>	<p>ครบถ้วน</p>
<p>4. โครงการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ</p>	<p>2,000,000</p>	<p>[13]</p>	<p>[14]</p>	<p>[15]</p>	<p>[16]</p>	<p>ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง</p>

<p>5. จัดการศึกษาในรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้บัณฑิตมีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ/นวัตกรรมสังคม</p>	<p>ใช้ งบประมาณ ร่วมกับ โครงการที่ 4</p>	<p>โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพและเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิต 2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการจริง 3. เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตกล้าคิด กล้าลอง กล้าแสดงออก และลงมือปฏิบัติงานจริงก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ 4. เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพและสมรรถนะให้กับนิสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม กิจกรรมเพื่อสังคม การประกอบการธุรกิจที่สร้างผลกระทบต่อทางสังคม การออกแบบแบบจำลองธุรกิจการเพื่อสังคม กลยุทธ์การตลาดสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคม แหล่งเงินทุนสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม 2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการออกแบบแบบจำลองธุรกิจการเพื่อสังคม วางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม และหาแหล่งเงินทุนสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม โดยคำนึงถึงผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 4. ผู้เรียนมีกิจกรรมและลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในพื้นที่ชุมชนในการออกแบบแบบจำลองธุรกิจการเพื่อสังคม วางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม 5. เพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการจากการศึกษาและวิเคราะห์ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนโดยตรง 6. นิสิตมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการ 7. นิสิตได้กล้าคิด กล้าแสดงออก และลงมือปฏิบัติ จากสถานประกอบการจริง 4. เพิ่มทักษะและสมรรถนะด้านวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต [17] 	<p>ม.ศ.67- ก.ย. 67 [18]</p>	<p>120,000.00 [19]</p>	<p>หลักสูตรการจัดการบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา [20]</p>	<p>ครบถ้วน</p>
--	--	--	-----------------------------	------------------------	---	----------------

	<p>โครงการสร้างทักษะเชิงปฏิบัติ การสร้างสรรค์ผลงานมีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพ วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างเสริมให้นิสิตศึกษายุทธศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 2. ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นทีมและเกิดกระบวนการคิดต่อยอดเพื่อการประกอบการยุคใหม่ <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างเสริมให้นิสิตศึกษายุทธศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 2. ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นทีมและเกิดกระบวนการคิดต่อยอดเพื่อการประกอบการยุคใหม่ 3. ส่งเสริมศักยภาพบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 4. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 	4 มิ.ย. 67	22,760.00	หลักสูตรการจัดการบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา [21]	ครบถ้วน
--	---	------------	-----------	--	---------

	<p>โครงการสัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา 1502241 : สัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (SEMINAR IN PUBLIC ADMINISTRATION) 2. เพื่อเป็นเวทีสัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (SEMINAR IN PUBLIC ADMINISTRATION) และนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยกระบวนการสัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (SEMINAR IN PUBLIC ADMINISTRATION) 3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและองค์ความรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณาจารย์กับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ในมิติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 4. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นผู้นำแห่งการพัฒนา และมีองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 5. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์สังเคราะห์และพัฒนาผลงานทางวิชาการ พร้อมนำเสนอผลงานผ่านการสัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (SEMINAR IN PUBLIC ADMINISTRATION) <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นเวทีสัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (SEMINAR IN PUBLIC ADMINISTRATION) และนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยกระบวนการสัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (SEMINAR IN PUBLIC ADMINISTRATION) 2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและองค์ความรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณาจารย์กับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ในมิติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 3. เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นผู้นำแห่งการพัฒนา และมีองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 4. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์สังเคราะห์และพัฒนาผลงานทางวิชาการ พร้อมนำเสนอผลงานผ่านการสัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (SEMINAR IN PUBLIC ADMINISTRATION) 	7-28 ต.ค. 66	130,800.00	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	ครบถ้วน
--	---	--------------	------------	--	---------

6. โครงการพัฒนาครุสอนไลน์หรือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา	1,000,000	[22]	[23]	[24]	[25]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อขับเคลื่อนกำลังคนในการพัฒนาประเทศ						
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	การบันทึกข้อมูล
1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนในการพัฒนานวัตกรรม สังคม และการเป็นผู้ประกอบการ เช่น หลักสูตรระยะสั้นแบบ Modules and Online Courses Up skills New skills Cross-Skills เป็นต้น	2,000,000	โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบการให้กับนิสิต 2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจของตนเองในอนาคต 3. เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตสามารถสร้างช่องทางสื่อสารกับลูกค้าในอนาคตผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 4. เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมและมนุษยสัมพันธ์ให้กับนิสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ผลการดำเนินงาน 1. นิสิตมีพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบการ 2. นิสิตมีทักษะคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจของตนเองในอนาคต 3. นิสิตสามารถสร้างช่องทางสื่อสารกับลูกค้าในอนาคตผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 4. นิสิตมีทักษะการทำงานเป็นทีมและมนุษยสัมพันธ์ให้กับนิสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน [26]	ม.ย. 67-ก.ย. 67 [27]	20200.00 [28]	หลักสูตรการจัดการบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา [29]	ครบถ้วน
2. โครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตและฐานข้อมูลกลาง (TSU Credit Bank System) เพื่อรองรับการสะสม หน่วยกิตในระบบ Non-Degree การเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	500,000	[30]	[31]	[32]	[33]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาครุสอนไลน์ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรอบรม หรือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา	1,000,000	[34]	[35]	[36]	[37]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

4. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ โดยพัฒนาแพลตฟอร์มการจับคู่	2,000,000	[38]	[39]	[40]	[41]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
5. พัฒนารายวิชาแบบ Pre-degree	100,000	[42]	[43]	[44]	[45]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
6. พัฒนา Non-degree แบบรายวิชา/ชุดวิชา	100,000	[46]	[47]	[48]	[49]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
7. พัฒนา Non-degree แบบฝึกอบรม	90,000	[50]	[51]	[52]	[53]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างระบบคลังหน่วยกิตที่เชื่อมโยงกับคลังหน่วยกิตระดับชาติ						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิต ในระบบ “ธนาคารหน่วยกิตมหาวิทยาลัยทักษิณ” (TSU Credit Bank) จากการศึกษาออนไลน์ ประสพการณ์ และการลงทะเบียนเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ใช้ งบ. ร่วมกับ กลยุทธ์ที่ 1.2 โครงการที่ 2	[54]	[55]	[56]	[57]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาหลักสูตร TSU Sandbox	ใช้ งบ. ร่วมกับ กลยุทธ์ที่ 1.2 โครงการที่ 2	[58]	[59]	[60]	[61]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะเป็น “ผู้ประกอบการ” ในด้านเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่มีความเข้มแข็ง และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อความยั่งยืนตามหมุดหมายในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13	ใช้ งบ. ร่วมกับ กลยุทธ์ที่ 1.2 โครงการที่ 4	[62]	[63]	[64]	[65]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาอาจารย์เพื่อรองรับสมรรถนะวิชาชีพในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	

<p>1. โครงการพัฒนาทักษะหรือสมรรถนะอาจารย์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านนวัตกรรมสังคม/การเป็นผู้ประกอบการ</p>	<p>1,000,000</p>	<p>โครงการพัฒนาศึกษาดูงานการสร้างนวัตกรรมชุมชนพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติการด้วยการบูรณาการเรียนการสอนกับการทำงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตด้านการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร 2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประชุมวิชาการ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ เช่น การวิจัย การจัดอบรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 4. เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยได้มีความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์จากการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนได้ 5. เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างเสริมความรักความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 2. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการภาคธุรกิจกับวิทยาลัยฯ และระหว่างสถาบันการศึกษา [66] 	<p>พ.ย. 66 [67]</p>	<p>209000.00 [68]</p>	<p>วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒ นา [69]</p>	<p>ครบถ้วน</p>
<p>2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ตามมาตรฐาน Thailand PSF ของสมาคมเครือข่ายพัฒนานักวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)</p>	<p>ใช้ งบประมาณ ร่วมกับโครงการที่ 1</p>	<p>[70]</p>	<p>[71]</p>	<p>[72]</p>	<p>[73]</p>	<p>ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>3. แผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคลเพื่อสร้างสมรรถนะอาจารย์</p>	<p>-</p>	<p>[74]</p>	<p>[75]</p>	<p>[76]</p>	<p>[77]</p>	<p>ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Glocal Citizenship ด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ</p>						<p>การบันทึกข้อมูล</p>

โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างนิสิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	-	[78]	[79]	[80]	[81]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาของนิสิต	1,000,000	[82]	[83]	[84]	[85]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. กิจกรรมเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตตามมาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของประเทศไทย	1,460,000	[86]	[87]	[88]	[89]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการพัฒนานิสิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - การเพิ่มพื้นที่ให้นิสิตอ่านหนังสือภายในมหาวิทยาลัย - TSU Academy เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้	5,000,000	[90]	[91]	[92]	[93]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
5. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในระดับนานาชาติ	500,000	[94]	[95]	[96]	[97]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
6. โครงการกิจกรรมนิสิตระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านต่าง ๆ ของนิสิต (ภาวะผู้นำ จิตบริการ จิตสาธารณะ) - กิจกรรม IMT-GT	1,000,000	[98]	[99]	[100]	[101]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
7. โครงการสนับสนุนการฝึกสหกิจและการฝึกงานในต่างประเทศ	100,000	[102]	[103]	[104]	[105]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 1.6 สร้างระบบนิเวศเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการเตรียมความพร้อมด้านระบบนิเวศเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤต - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ - พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์	1,000,000	[106]	[107]	[108]	[109]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการช่วยเหลือเยียวานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสุขภาพและอื่น ๆ - TSU Care - TSU Health Center	1,000,000	[110]	[111]	[112]	[113]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการสร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรมจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ	1,040,000	[114]	[115]	[116]	[117]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ	500,000	[118]	[119]	[120]	[121]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
5. โครงการจัดทำแผนการตลาดเพื่อดึงดูดผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย - การดูแลนิสิตตั้งแต่ตอนรับเข้าเรียนไปจนถึงการช่วยหางานให้นิสิต	2,080,000	[122]	[123]	[124]	[125]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
6. โครงการรับนิสิต ตามระบบ TCAS	ใช้ งบประมาณร่วมกับโครงการที่ 5	[126]	[127]	[128]	[129]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
7. โครงการรับนิสิตตามโครงการของมหาวิทยาลัย (ไม่เข้าร่วม TCAS)	ใช้ งบประมาณร่วมกับโครงการที่ 5	[130]	[131]	[132]	[133]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

8. โครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	ใช้งปม. ร่วมกับโครงการที่ 5	[134]	[135]	[136]	[137]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
9. โครงการประชาสัมพันธ์การรับนิสิตในรูปแบบต่าง ๆ	ใช้งปม. ร่วมกับโครงการที่ 5	โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารข้อมูลด้วยสื่อสังคมออนไลน์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์วิทยาลัยฯ ให้ทันสมัย และเปลี่ยนแปลงตามการรับรู้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย 3. เพื่อประเมินการเข้าถึงข้อมูลและความพึงพอใจของเป้าหมายที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ 4. เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณลักษณะพิเศษขององค์กรและหลักสูตรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดำเนินงาน 1. การเข้าถึงข้อมูลและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับ 4.5 ขึ้นไป 2. บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณลักษณะพิเศษขององค์กรและหลักสูตรในระดับ 4.5 ขึ้นไป [138]	พ.ย. 66 - ก.ย. 67 [139]	250000 [140]	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา [141]	ครบถ้วน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.1 ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้แผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU SIM) และการพัฒนาคลัสต์วิจัย (Research Cluster) ตามกลุ่มยุทธศาสตร์ จุดเน้น และวาระวิจัยของมหาวิทยาลัย (TSU Research Agen						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ - การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม - การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก	300,000	[142]	[143]	[144]	[145]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรด้านการวิจัยตามนโยบายและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย	1,000,000	[146]	[147]	[148]	[149]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์วิจัยเกษตรชีวภาพและสิ่งแวดล้อมพลังงานทางเลือก นวัตกรรมสังคม การพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม	700,000	[150]	[151]	[152]	[153]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและทักษะความสามารถนักวิจัยเพื่อนวัตกรรมและนวัตกรรมสังคม							ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่และอ้างอิงในระดับนานาชาติ	1,000,000	[154]	[155]	[156]	[157]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	
2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย - สร้างที่เสียนักวิจัยและกิจกรรมวิพากษ์แผนงานวิจัยเพื่อให้อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล - พัฒนาศักยภาพนักวิจัย (รุ่นใหม่ รุ่นกลาง อาวุโส) นักบริหารจัดการแผนชุดโครงการวิจัย) ให้เกิดความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านตามความเหมาะสม	ใช้งปม. ร่วมกับโครงการที่ 1	[158]	[159]	[160]	[161]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	
3. โครงการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้สร้างงานวิจัยมากขึ้น - โครงการรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย/รางวัลผลงานตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม (งานนำเสนอผลงานแสดงผลงาน) ในระดับชาติและนานาชาติ - กิจกรรม Research Day - กิจกรรม TSU Innovation Show cases - กิจกรรม TSU Research Performance	ใช้งปม. ร่วมกับโครงการที่ 1	[162]	[163]	[164]	[165]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	
4. โครงการการจัดทำ proposal bank งานวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก PMU/แหล่งทุน ต่าง ๆ - ส่งเสริมการพัฒนาชุดโครงการวิจัย - ส่งเสริมการทำ 1 คณะ 1 platform	-	[166]	[167]	[168]	[169]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยที่มีศักยภาพรองรับการนวัตกรรมการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน							การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	
1. โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัย 4 มาตรฐาน (1) มาตรฐานการวิจัยในคน (2) มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (3) มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (4) มาตรฐานการวิจัยการใช้สัตว์ทดลอง	-	[170]	[171]	[172]	[173]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	
2. การสร้างรายได้จากการให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง (REC)	370,000	[174]	[175]	[176]	[177]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	

3. กิจกรรมการพูดคุยบนพื้นที่ Smart Research Space หรือการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในทุกระดับ	100,000	[178]	[179]	[180]	[181]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยที่ครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Research Value Chain) ด้วยการวิจัยแบบ demand-driven และผลักดันให้เกิดการวิจัยที่ผลลัพธ์ที่งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในสังคมและเชิงพาณิชย์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ	-	[182]	[183]	[184]	[185]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
5. พัฒนาและนำระบบ IT มาใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและส่วนงานวิชาการ	100,000	[186]	[187]	[188]	[189]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 2.4 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่/อ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ - ส่งเสริม สนับสนุนการค้นหาและพัฒนาโจทย์วิจัย (ในชุมชน) เพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม - พัฒนา/ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินภาระงานด้านการวิจัยเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ - ส่งเสริมการพัฒนาตามโจทย์จังหวัด/นโยบายมหาวิทยาลัย	1,500,000	โครงการการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิต วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ นิสิต ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 2. สามารถนำเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อใช้พัฒนาศักยภาพของนิสิต ผลการดำเนินงาน 1. นิสิต ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 2. สามารถนำเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อใช้พัฒนาศักยภาพของนิสิต [190]	ก.พ 67-เม.ย. 67 [191]	74800 [192]	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา [193]	ครบถ้วน
2. โครงการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดมูลค่า - กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและการต่อยอดงานวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ - พัฒนารูปแบบการจัดการสิทธิจากนวัตกรรม งานวิจัย (สิทธิประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา) ให้ครอบคลุมและรวดเร็วต่อการต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์	ใช้ งบประมาณร่วมกับโครงการที่ 1	[194]	[195]	[196]	[197]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 2.5 พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการยกระดับผลงานทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	1,500,000	[198]	[199]	[200]	[201]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสนับสนุนการแปลงทรัพย์สินทางปัญญา “เป็นทุน”	ใช้ งบ. ร่วมกับโครงการที่ 1	[202]	[203]	[204]	[205]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3.1 การต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขับเคลื่อนการนำไปใช้ประโยชน์						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	ใช้ งบ. ร่วมกับกลยุทธ์ที่ 2.5 โครงการที่ 1	[206]	[207]	[208]	[209]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ - TSU MICE	1,000,000	[210]	[211]	[212]	[213]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 3.2 ระบบส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจและการประกอบการ (Business Entrepreneur Shift Support and Training : TSU-BEST)						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการ/กิจกรรมบริการและให้คำปรึกษาแก่ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ	200,000	[214]	[215]	[216]	[217]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการ/กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนภายใต้แพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	300,000	[218]	[219]	[220]	[221]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการติดตาม หนุนเสริมและแสวงหาแหล่งทุนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ (empowerment)	-	[222]	[223]	[224]	[225]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการพัฒนาสถานีประกอบการในชุมชน	500,000	[226]	[227]	[228]	[229]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

5. โครงการบัณฑิตอาสาและยูวสตาร์ทอัพ	600,000	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสมัยใหม่และธุรกิจ Startup up Camp UMDC วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะระบบความคิดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิต 2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการและคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน TSU Startup 2024 ภายใต้โครงการ Startup Thailand League boloed 3. เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตกล้าคิด กล้าลอง กล้าแสดงออก ลงมือปฏิบัติงานจริงก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ 4. เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพและสมรรถนะให้กับนิสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ผลการดำเนินงาน 1. เพื่อส่งเสริมทักษะระบบความคิดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิต 2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการและคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน TSU Startup 2024 ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2024 3. เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตกล้าคิด กล้าลอง กล้าแสดงออก ลงมือปฏิบัติงานจริงก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ 4. เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพและสมรรถนะให้กับนิสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน [230]	20-21 ม.ค. 67 [231]	49500 [232]	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒน	ครบถ้วน
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาอาจารย์/นักวิจัยที่มีทักษะสูงต่อโจทย์อุตสาหกรรม และ Upskills Reskills New skills Cross-Skills แรงงานในภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกรวิจัยและนวัตกรรม Reskill Upskill Smart Technology ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	ใช้ งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.2 โครงการที่ 2	[234]	[235]	[236]	[237]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการส่งเสริมนักวิจัยให้ทำงานร่วมกับสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชน เพื่อกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกัน	ใช้ งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.2 โครงการที่ 2	[238]	[239]	[240]	[241]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

3. โครงการรับฟังเสียงจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม	20,000	[242]	[243]	[244]	[245]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการสร้างเทคโนโลยี/นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการจัดทำ platform การเข้าถึงงานบริการวิชาการ แบบ online และ offline	50,000	[246]	[247]	[248]	[249]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. สร้าง Co-Working Space เพื่อเสริมสร้างทักษะการประกอบการและเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ในวิทยาเขตพัทลุงและวิทยาเขตสงขลา - สร้างระบบนิเวศสนับสนุนการประกอบธุรกิจและสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน (Office of Industry Liaison: OIL)	ร่วมมือกับเอกชน	[250]	[251]	[252]	[253]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนภายใต้แพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	600,000	[254]	[255]	[256]	[257]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 3.5 พัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (TSU Industry Linkage)						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	40,000	[258]	[259]	[260]	[261]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่ามูลค่าและนวัตกรรมสังคมทางวัฒนธรรม						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้าน ทุนวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ	200,000	[262]	[263]	[264]	[265]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ครอบคลุมมิติด้านทุนวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคใต้						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	

<p>1. โครงการพัฒนางานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ผ้าทอของภาคใต้ หนึ่งตะลุง โนรา เป็นต้น</p>	<p>1,000,000</p>	<p>โครงการบริการวิชาการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างเสริมให้นิสิตติดต่อกลยุทธ์และเทคโนโลยีใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 2. ส่งเสริมให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์สร้างกระบวนการคิดต่อยอดเกิดนวัตกรรมทางสังคม <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดนวัตกรรมทางสังคม 2. ส่งเสริมให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์สร้างกระบวนการคิดต่อยอดเกิดนวัตกรรมทางสังคม 3. นิสิตพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดนวัตกรรมทางสังคมได้ 4. นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์สร้างกระบวนการคิดต่อยอดเกิดนวัตกรรมทางสังคม 5. นิสิตได้พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และลงมือปฏิบัติได้ [266] 	<p>29 ต.ค. 66 [267]</p>	<p>65000 [268]</p>	<p>วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา [269]</p>	<p>ครบถ้วน</p>
<p>2. โครงการศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศิลปะเพื่อสุขภาพ - วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ - วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน - นวัตกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ - นวัตกรรมพืชสมุนไพร - ศิลปะบำบัดผู้ป่วย (ร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และคณะศิลปกรรมศาสตร์) 	<p>300,000</p>	<p>[270]</p>	<p>[271]</p>	<p>[272]</p>	<p>[273]</p>	<p>ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>3. โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์คตินวิทยาที่มีชีวิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงง่าย น่าสนใจ และครอบคลุมมิติวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์คตินวิทยาสู่ธุรกิจทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้ 	<p>500,000</p>	<p>[274]</p>	<p>[275]</p>	<p>[276]</p>	<p>[277]</p>	<p>ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>4. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันทักษิณคดีศึกษา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) (การให้บริการเช่าพื้นที่ จัดประชุม)</p>	<p>500,000</p>	<p>[278]</p>	<p>[279]</p>	<p>[280]</p>	<p>[281]</p>	<p>ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>กลยุทธ์ที่ 4.3 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์</p>						<p>การบันทึกข้อมูล</p>
<p>โครงการสำคัญ</p>	<p>งบประมาณตามแผน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)</p>	<p>ระยะเวลา</p>	<p>งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p>	

1. โครงการพัฒนาหอเปรมดนตรีให้เป็นศูนย์บริการวิชาการและเป็นแหล่งหารายได้ (โครงการเงินทุนหมุนเวียนหอเปรมดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ - ตลาดนัดศิลปะ - ให้เช่าพื้นที่ภายใน/ภายนอก - เทศกาลดนตรีและการแสดงเชิงพาณิชย์ - การออกแบบผลิตภัณฑ์จากฐานทุนวัฒนธรรม เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เป็นต้น - วิเคราะห์ตลาดและจัดจำหน่าย ออนไลน์ - TSU แบนด์ เช่น มโนราห์ หนึ่งตะลุง เป็นต้น - บูรณาการกับการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ	500,000	[282]	[283]	[284]	[285]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการอัตลักษณ์ท้องถิ่นชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	50,000	[286]	[287]	[288]	[289]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการสร้างรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	50,000	[290]	[291]	[292]	[293]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการและการตลาด และการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์	100,000	[294]	[295]	[296]	[297]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
5. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ/ข้อตกลงกับภาครัฐและเอกชนเพื่อดำเนินธุรกิจทางวัฒนธรรมในฐานะแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	50,000	[298]	[299]	[300]	[301]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
6. โครงการพัฒนา/คัดเลือกมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นทะเบียน	20,000	[302]	[303]	[304]	[305]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
7. สร้างแนวทางการร่วมมือระหว่างสถาบัน/ชุมชนที่มีมรดกทางปัญญาและวัฒนธรรม	40,000	[306]	[307]	[308]	[309]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น (University of Globalization)

กลยุทธ์ที่ 5.1 จัดระบบ กลไก และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุกพันธกิจให้เป็นสากล เพื่อรองรับการก้าวสู่นานาชาติความเป็นสากลบนฐานท้องถิ่น						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะรองรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ	-	[310]	[311]	[312]	[313]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่นานาชาติ - กิจกรรม IMT-GT	1,000,000	[314]	[315]	[316]	[317]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. สหกิจศึกษาในต่างประเทศ	1,000,000	[318]	[319]	[320]	[321]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. การแลกเปลี่ยนนิสิต/อาจารย์แบบ inbound outbound เช่น โครงการ TSU SUMMER SCHOOL เพื่อการอินทรวัยคิด เป็นต้น	1,000,000	[322]	[323]	[324]	[325]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานระดับสากล	1,000,000	[326]	[327]	[328]	[329]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
6. โครงการพัฒนาระบบที่เลี้ยงเพื่อรองรับความเป็นนานาชาติบนฐานท้องถิ่น	-	[330]	[331]	[332]	[333]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
7. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	-	[334]	[335]	[336]	[337]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
8. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรและนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่สากล	300,000	โครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นสากลสำหรับนิสิต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการทำงาน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นิสิตวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานในอนาคต 2. เพื่อให้นิสิตวิทยาลัยฯ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพตนเอง ไปใช้ในการสอบเข้าทำงาน และเพิ่มความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตวิทยาลัยฯ ในการทดสอบคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ ผลการดำเนินงาน 1. เพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการทำงาน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นิสิตวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานในอนาคต 2. นิสิตวิทยาลัยฯ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพตนเอง ไปใช้ในการสอบเข้าทำงาน และเพิ่มความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3. เตรียมความพร้อมให้นิสิตวิทยาลัยฯ ในการทดสอบคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ [338]	ม.ค.67-เม.ย. 67 [339]	65800 [340]	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา [341]	ครบถ้วน
9. โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะสากลในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติ	ใช้ งบประมาณ ร่วมกับ โครงการที่ 8	[342]	[343]	[344]	[345]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 5.2 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและยอมรับในระดับนานาชาติ						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติในหลากหลายรูปแบบ	100,000	[346]	[347]	[348]	[349]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับโครงสร้าง Website ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล	-	[350]	[351]	[352]	[353]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

3. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างโปรไฟล์ในระดับสากล เช่น Google Scholar Research Gate Linkin Academia.edu Publons เป็นต้น	20,000	[354]	[355]	[356]	[357]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. ระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล เช่น Electric Bus สวนสาธารณะ เป็นต้น	2,000,000	[358]	[359]	[360]	[361]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
5. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามเกณฑ์ UI Green Metric World Universities Ranking	200,000	[362]	[363]	[364]	[365]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.1 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและภูมิใจในการเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัย	500,000	[366]	[367]	[368]	[369]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) : มหาวิทยาลัยสุขภาวะ (Happy Workplace) - การสร้างระบบสวัสดิการที่ดี เช่น การประกันสังคม การดูแลสมาชิกในครอบครัว การช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เป็นต้น	200,000	[370]	[371]	[372]	[373]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น (1) สายคณาจารย์ (2) สายสนับสนุน	500,000	[374]	[375]	[376]	[377]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีสมรรถนะด้านการบริหาร	500,000	[378]	[379]	[380]	[381]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย - การสร้างจิตวิญญาณของบุคลากรในการเป็นองค์กรนวัตกรรมสังคม	1,000,000	[382]	[383]	[384]	[385]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
6. โครงการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่าง (ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ผู้ประพฤติตนและปฏิบัติงานดี)	-	[386]	[387]	[388]	[389]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 6.2 ปรับ/ปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะรองรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการลดขั้นตอนที่ไม่สร้างคุณค่า (LEAN และ KAIZEN)	100,000	[390]	[391]	[392]	[393]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 6.3 การสร้างความมั่นคงทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย - การพัฒนาบริเวณริมถนนหน้ามหาวิทยาลัยวิทยาเขตสงขลา - การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอนุบาลและปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา	12,000,000	[394]	[395]	[396]	[397]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

2. โครงการบริหารเงินและสินทรัพย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม - TSU PLAZA	ใช้ งบประมาณ ร่วมกับ โครงการที่ 1	[398]	[399]	[400]	[401]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการปรับปรุงระบบงบประมาณ และการบริหารต้นทุนของมหาวิทยาลัย	-	[402]	[403]	[404]	[405]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการปรับปรุงระบบการเงินเพื่อจูงใจให้ส่วนงานหรือหน่วยงานหารายได้มากขึ้น	-	<p>โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมและโครงการบริการวิชาการประจำปี งบประมาณ 2567</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการหลักสูตรฝึกอบรมในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เพื่อให้สามารถเปิดการอบรม ให้เป็นตามแผนงบประมาณประจำปี 2567</p> <p>3. เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา TSU-MDC ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น</p> <p>4. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจข้าราชการสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มีความเข้าใจ และประโยชน์ในการพัฒนาตนเองในตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน ทักษะทางด้านวิชาการ การพัฒนาตนเองเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> <p>2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะทางการวิชาการ</p> <p>[406]</p>	ต.ค. 66 - ก.ย. 67 [407]	150000 [408]	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพั ฒนา [409]	ครบถ้วน
กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพ						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEX เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 350 คะแนน - การจัดทำแผนและพัฒนากลยุทธ์ตาม Feedback ของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดทำ Application - การสนับสนุนส่วนงานวิชาการเข้า EdPEX 200 - การ Coaching ส่วนงาน/หน่วยงานเพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX	325,000	[410]	[411]	[412]	[413]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

<p>2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA</p> <p>-</p> <p>การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีและจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA</p> <p>- การอบรมให้ความรู้และพัฒนาผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA V.4</p>	<p>ใช้ งบประมาณ, ร่วมกับโครงการที่ 1</p>	<p>โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)</p> <p>ภายใต้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA และปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1.</p> <p>เพื่อติดตามกระบวนการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่</p> <p>2.</p> <p>เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA</p> <p>3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA</p> <p>4. เพื่อเรียนรู้ และทำความเข้าใจกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>1. เกิดการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA</p> <p>2.</p> <p>มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA</p> <p>3. เกิดการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA</p> <p>นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะทางกรวิจัยและการดำเนินการวิจัย [414]</p>	<p>พ.ศ. 67- ก.ศ. 67 [415]</p>	<p>50000 [416]</p>	<p>วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา [417]</p>	<p>ครบถ้วน</p>
---	--	--	-------------------------------	--------------------	---	----------------

	<p>โครงการประชุมสัมมนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อรับการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA 2. เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 4. เพื่อการพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เกิดการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 2. มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 3. เกิดการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN 	<p>ร.ศ. 66</p>	<p>25500</p>	<p>วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา</p>	
--	---	----------------	--------------	---------------------------------------	--

กลยุทธ์ที่ 6.5 การพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล	1,850,000	[418]	[419]	[420]	[421]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ - การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล	-	[422]	[423]	[424]	[425]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. การทดสอบทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)	-	[426]	[427]	[428]	[429]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Non-degree/Pre-degree	-	[430]	[431]	[432]	[433]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 6.6 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัย - ของที่ระลึกที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัย มีคุณค่าและสะท้อนการเป็นนวัตกรรมสังคม	200,000	[434]	[435]	[436]	[437]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสร้างระบบ/กระบวนการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานแบบบูรณาการ - การเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำสื่อให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย - ระบบการส่งข่าว - ระบบการเผยแพร่ภาพ	100,000	[438]	[439]	[440]	[441]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อร่วมเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและรับรู้ในวงกว้าง - กิจกรรมองค์กรสัมพันธ์ - เครือข่ายสื่อสารองค์กรภายใน - เครือข่ายสื่อสารองค์กรระดับมหาวิทยาลัย - สื่อมวลชนสัมพันธ์	-	[442]	[443]	[444]	[445]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 6.7 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็น The University of Glocalization						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน - โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ - โครงการติดตั้ง Solar Rooftop - ติดตั้งเสาโซลาร์เซลล์ (Solar cell)	1,100,000	[446]	[447]	[448]	[449]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอาคารควบคุม - การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ - การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง - การอนุรักษ์พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน (Green Office) - ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม	300,000 และร่วมกับ หน่วยงานอื่น	[450]	[451]	[452]	[453]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

3. พัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ของนิสิต - ทางเดินเท้า (walk way) และทางจักรยาน (Bike Lane) - โครงการจัดการขยะมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง - บริการรับ - ส่งสาธารณะภายในวิทยาเขตพัทลุง	1,000,000	[454]	[455]	[456]	[457]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 6.8 การสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส						การบันทึกข้อมูล
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)	ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1. โครงการเสริมสร้างความรู้กฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน	5,000	[458]	[459]	[460]	[461]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	70,000	[462]	[463]	[464]	[465]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน	-	[466]	[467]	[468]	[469]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับบุคลากร	-	[470]	[471]	[472]	[473]	ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

[1] หมายเหตุ.

-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ

-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย

-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ

ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[2] ตัวอย่าง เช่น

1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[3] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[4] ตัวอย่าง เช่น

คณะพยาบาลศาสตร์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

เป็นต้น

[5] หมายเหตุ.

-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ

-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย

-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ

ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[6] ตัวอย่าง เช่น

1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[7] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[8] ตัวอย่าง เช่น

คณะพยาบาลศาสตร์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

เป็นต้น

[9] หมายเหตุ.

-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ

-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย

-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ

ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[10] ตัวอย่าง เช่น

1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[11] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[12] ตัวอย่าง เช่น

คณะพยาบาลศาสตร์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

เป็นต้น

[13] หมายเหตุ.

-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ

-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย

-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ

ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[14] ตัวอย่าง เช่น

1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[15] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[16] ตัวอย่าง เช่น

คณะพยาบาลศาสตร์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

เป็นต้น

[17] หมายเหตุ.

-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ

-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย

-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ

ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[18] ตัวอย่าง เช่น

1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[19] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[20] ตัวอย่าง เช่น

คณะพยาบาลศาสตร์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

เป็นต้น

[21] ตัวอย่าง เช่น

คณะพยาบาลศาสตร์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

เป็นต้น

[22] หมายเหตุ.

-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ

-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย

-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ

ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[23] ตัวอย่าง เช่น

1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[24] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[25] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[26] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[27] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[28] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[29] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[30] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[31] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[32] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[33] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[34] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[35] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[36] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[37] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[38] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[39] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[40] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[41] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[42] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[43] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[44] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[45] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[46] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[47] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[48] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[49] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[50] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[51] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[52] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[53] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[54] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[55] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[56] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[57] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[58] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[59] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[60] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[61] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[62] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[63] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[64] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[65] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[66] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[67] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[68] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[69] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[70] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[71] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[72] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[73] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[74] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[75] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[76] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[77] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[78] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[79] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[80] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[81] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[82] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[83] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[84] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[85] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[86] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[87] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[88] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[89] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[90] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[91] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[92] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[93] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[94] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[95] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[96] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[97] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[98] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[99] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[100] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[101] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[102] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[103] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[104] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[105] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[106] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[107] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[108] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[109] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[110] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[111] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[112] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[113] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[114] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[115] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[116] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[117] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[118] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[119] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[120] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[121] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[122] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[123] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[124] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[125] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[126] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[127] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[128] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[129] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[130] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[131] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[132] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[133] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[134] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[135] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[136] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[137] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[138] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[139] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[140] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[141] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[142] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[143] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[144] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[145] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[146] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[147] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[148] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[149] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[150] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[151] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[152] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[153] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[154] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[155] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[156] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[157] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[158] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[159] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[160] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[161] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[162] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[163] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[164] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[165] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[166] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[167] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[168] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[169] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[170] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[171] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[172] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[173] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[174] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[175] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[176] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[177] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[178] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[179] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[180] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[181] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[182] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[183] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[184] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[185] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[186] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[187] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[188] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[189] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[190] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[191] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[192] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[193] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[194] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[195] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[196] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[197] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[198] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[199] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[200] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[201] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[202] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[203] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[204] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[205] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[206] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[207] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[208] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[209] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[210] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[211] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[212] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[213] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[214] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[215] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[216] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[217] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[218] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[219] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[220] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[221] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[222] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[223] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[224] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[225] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[226] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[227] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[228] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[229] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[230] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[231] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[232] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[233] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[234] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[235] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[236] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[237] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[238] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[239] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[240] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[241] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[242] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[243] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[244] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[245] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[246] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[247] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[248] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[249] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[250] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[251] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[252] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[253] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[254] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[255] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[256] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[257] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[258] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[259] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[260] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[261] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[262] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[263] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[264] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[265] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[266] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[267] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[268] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[269] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[270] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[271] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[272] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[273] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[274] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[275] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[276] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[277] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[278] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[279] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[280] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[281] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[282] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[283] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[284] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[285] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[286] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[287] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[288] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[289] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[290] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[291] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[292] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[293] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[294] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[295] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[296] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[297] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[298] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[299] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[300] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[301] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[302] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[303] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[304] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[305] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[306] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[307] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[308] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[309] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[310] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[311] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[312] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[313] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[314] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[315] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[316] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[317] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[318] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[319] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[320] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[321] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[322] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[323] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[324] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[325] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[326] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[327] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[328] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[329] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[330] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[331] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[332] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[333] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[334] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[335] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[336] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[337] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[338] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[339] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[340] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[341] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[342] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[343] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[344] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[345] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[346] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[347] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[348] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[349] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[350] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[351] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[352] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[353] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[354] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[355] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[356] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[357] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[358] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[359] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[360] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[361] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[362] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[363] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[364] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[365] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[366] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[367] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[368] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[369] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[370] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[371] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[372] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[373] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[374] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[375] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[376] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[377] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[378] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[379] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[380] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[381] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[382] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[383] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[384] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[385] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[386] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[387] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[388] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[389] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[390] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[391] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[392] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[393] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[394] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[395] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[396] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[397] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[398] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[399] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[400] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[401] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[402] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[403] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[404] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[405] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[406] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[407] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[408] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[409] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[410] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[411] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[412] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[413] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[414] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[415] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[416] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[417] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[418] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[419] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[420] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[421] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[422] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[423] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[424] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[425] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[426] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[427] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[428] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[429] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[430] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[431] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[432] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[433] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[434] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[435] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[436] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[437] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[438] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[439] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[440] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[441] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[442] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[443] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[444] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[445] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[446] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[447] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[448] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[449] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[450] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[451] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[452] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[453] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[454] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[455] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[456] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[457] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[458] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[459] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[460] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[461] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[462] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[463] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[464] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[465] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[466] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[467] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[468] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[469] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น

[470] หมายเหตุ.
-ชื่อโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ
-วัตถุประสงค์โดยย่อ/เป้าหมาย
-ผลผลิต/ผลลัพธ์ เช่น การบรรลุ
ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น

[471] ตัวอย่าง เช่น
1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

[472] กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 100,000

[473] ตัวอย่าง เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
เป็นต้น